

KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ...

(Tiếp theo trang 1)

tỉnh Thái Bình bảo đảm đạt chất lượng quốc tế, đúng theo yêu cầu đã đề ra; tiếp tục phối hợp, đồng hành cùng tỉnh trong thực hiện các công việc tiếp theo cũng như mời gọi, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài về tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Công tác lập quy hoạch tỉnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng giúp tỉnh tạo định hướng phát triển, sắp

xếp không gian, phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn các huyện, thành phố; đồng thời, làm cơ sở để xây dựng và phát triển tỉnh trong giai đoạn tới, từ đó giúp tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm đáp ứng được mục

tiêu lập quy hoạch tỉnh đã đề ra, bảo đảm tầm nhìn cũng như hoạch định chiến lược phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu Công ty Cổ phần Vườn Thời Đại Việt Nam và các đơn vị tư vấn bố trí nhân lực để triển khai các công việc lập quy hoạch bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thời gian đã đề ra, thể hiện được tầm nhìn và mang tầm cỡ quốc tế; trong quá trình lập quy hoạch có đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ về hiện trạng của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, qua đó đánh giá đầy đủ các tiềm năng, thế mạnh, hạn chế, tồn tại của tỉnh để có định hướng phát triển phù hợp; tham gia xác định mục tiêu, xây dựng phương

án lựa chọn quy hoạch tỉnh bảo đảm phương án lựa chọn phù hợp nhất cho Công ty Cổ phần Vườn Thời Đại Việt Nam và các đơn vị tư vấn khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác lập quy hoạch.

Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh và Công ty Cổ phần Vườn Thời Đại Việt Nam về việc lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời, giúp tỉnh xây dựng các phương án phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Về phía tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cam kết cùng với Công ty Cổ phần Vườn Thời Đại Việt Nam và các đơn vị tư vấn hoàn thiện quy hoạch tỉnh bảo đảm chất lượng nhất; đồng

thời, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Công ty Cổ phần Vườn Thời Đại Việt Nam và các đơn vị tư vấn khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác lập quy hoạch.

Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh và Công ty Cổ phần Vườn Thời Đại Việt Nam về việc lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 giữa liên danh các đơn vị tư vấn trong nước và nước ngoài.

NHIỀU HOẠT ĐỘNG CHĂM LO...

(Tiếp theo trang 1)

rất khó khăn, trong đó bố của Phương mất sớm, mẹ bị tai nạn lao động, gia đình không có nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống; còn em Hùng bị bố mẹ bỏ rơi từ khi mới 1 tuổi, em ở với ông bà nhưng đều ốm đau, không có khả năng lao động.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Báo Thái Bình và đại diện Hệ thống Cafe Mori đã thăm hỏi, động viên và trao quà cho các em (mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng cùng vở viết, bánh kẹo). Đây cũng là hai trường hợp được Chi đoàn Thanh niên Báo Thái Bình nhận đỡ đầu từ năm 2021.

* Sáng ngày 21/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao tặng 100 phần quà cho các cháu thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình. Tại chương trình, 100 suất quà mỗi suất gồm quà và 200.000 đồng đã được trao tới các cháu thiếu nhi không được đón tết Trung thu tại gia đình. Những phần quà nhỏ nhưng góp phần động viên tinh thần các bệnh nhi trong những ngày điều trị ở Bệnh viện.

* Sáng ngày 21/9, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với một số cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức trao 22 suất quà cho các bệnh nhi nặng đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình và Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi Thái Bình. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt, bánh kẹo, đồ chơi... được chuyển đến từng giường bệnh nhằm kịp thời động viên các em phần khởi đón tết Trung thu. Đây là việc làm thiết thực, nhân văn, góp phần vào chương trình chăm lo, động viên thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được đón tết Trung thu, thể hiện sự quan tâm của tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các cơ sở y tế.

* Từ ngày 18 - 21/9, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức thăm, tặng quà động viên con cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an, y tế đang thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch Covid-19; tặng quà các cháu thiếu nhi đang thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh; trao tặng 5 tạ gạo, 100 thùng mì tôm, 10 thùng bánh gạo, 70 chiếc bánh và nhiều phần quà khác cho các cụ già, người không nơi nương tựa, trẻ mồ côi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh còn tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương" cho các cháu tại Làng trẻ em SOS (thành phố Thái Bình). Tại chương trình, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã trao tặng 200kg gạo, 100kg bánh đa, 260 quyển vở, bánh trung thu, hoa quả... tới các cháu. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình) tổ chức chương trình "Đèn lồng thắp sáng ước mơ", tặng quà cho 70 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật trên địa bàn xã Phú Xuân. Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhận đỡ em Trần Đức Kiên, thôn Tân Đệ, xã Tân Lập (Vũ Thư) mồ côi bố, hiện hai anh em Kiên sống với bà nội gia yếu, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội Phụ nữ Công an tỉnh hỗ trợ hai anh em Kiên 500.000 đồng/tháng.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 21/9, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe UBND huyện Hưng Hà và đơn vị tư vấn báo cáo đề án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 sân golf Long Hưng tại huyện Hưng Hà. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành.

Theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, sân golf Long Hưng dự kiến được đặt tại xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà. Diện tích nghiên cứu khoảng 100ha, diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng hơn 82ha. Khu vực quy hoạch sân golf phía Bắc, phía Tây và phía Nam giáp đê và đi bộ sông Trà Lý, phía Đông giáp đất nông nghiệp xã Chí Hòa. Dự

án này đã được UBND tỉnh chấp thuận nghiên cứu và cho phép Công ty TNHH Golf Long Hưng tài trợ sân phẩm quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung trong quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 sân golf Long Hưng như: công tác giải phóng mặt bằng, quy chuẩn xây dựng, tính kết nối giao thông trong vùng quy hoạch dự án...

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Việc quy hoạch và xây dựng sân golf tại tỉnh Thái Bình góp phần thực hiện quy hoạch và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đưa Thái Bình trở thành điểm du lịch hấp dẫn trong khu vực; tận dụng hiệu quả tiềm năng vị trí, đất đai, văn hóa để phát triển ngành dịch vụ, du lịch mang đặc trưng của Thái Bình; đồng thời, thúc đẩy thu hút đầu tư vào tỉnh và tăng nguồn thu, đóng góp cho ngân sách địa phương. Đồng

chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để triển khai có hiệu quả dự án trong thời gian tới; nhà đầu tư cần tập trung cao nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, phấn đấu đến tháng 11/2021 triển khai trên thực địa và đến hết quý II/2022 khánh thành, đưa sân golf vào sử dụng.

NGUYỄN THỜI

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tới dự.

Dù hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 song thời gian qua Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh,

các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh đã có nhiều hoạt động ủng hộ trang thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ xét nghiệm Covid-19; trao tặng quà cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch... Tiếp tục chung tay

phòng, chống dịch, góp phần cùng ngành Y tế thực hiện hiệu quả việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã trao tặng kho lạnh và trang thiết bị bảo quản vắc-xin phòng Covid-19. Đây là lần đầu tiên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ủng hộ trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Sở Y tế cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm, ủng hộ kịp thời của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp, doanh nhân đối với công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, tiêm vắc-xin được coi là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu để nhanh chóng đẩy lùi đại dịch. Thời gian

tới, số lượng vắc-xin có thể về nhiều hơn. Do đó, việc xây dựng kho lạnh bảo quản vắc-xin là rất cần thiết, góp phần bảo đảm an toàn tiêm chủng trên địa bàn tỉnh. Sự chung tay ủng hộ của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh là nguồn động viên đối với cán bộ, nhân viên ngành Y tế để thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.

NGUYỄN THỜI

KẾ HOẠCH TIẾP XÚC VỚI CỬ TRI...

(Tiếp theo trang 1)

2. Thời gian:
Ngày 29 tháng 9 năm 2021 (Thứ Tư):
 + Buổi sáng: Từ 08 giờ tiếp xúc với cử tri tại các huyện Quỳnh Phụ, Thái Thụy và Tiền Hải.
 + Buổi chiều: Từ 14 giờ tiếp xúc với cử tri tại các huyện Hưng Hà, Đông Hưng và Kiến Xương.
Ngày 30 tháng 9 năm 2021 (Thứ Năm):
 + Buổi sáng: Từ 08 giờ tiếp xúc với cử tri tại huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình.

II. Thành phần đại biểu mời tham dự tiếp xúc với cử tri
 - Các đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thái Bình.
 - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
 - Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn khu vực tiếp xúc với cử tri.
 - Lãnh đạo và chuyên viên có liên quan thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Dân chủ pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Công an tỉnh Thái Bình.
 - Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Thái Bình.

III. Tổ chức thực hiện
 Để thực hiện tốt kế hoạch tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị:
 - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn chuẩn bị các điều kiện để cuộc tiếp xúc cử tri đạt kết quả cao; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa điểm tổ chức tiếp xúc cử tri. Thông báo địa điểm tiếp xúc cử tri của từng huyện, thành phố về Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 28 tháng 9 năm 2021.
 - Công an tỉnh chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, công an huyện, thành phố xây dựng kế hoạch bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm tiếp xúc với cử tri.
 - Báo Thái Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình, Truyền hình Quốc hội, phóng viên Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Thái Bình và đài truyền thanh truyền hình các huyện, thành phố, đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn có kế hoạch bố trí phóng viên phân ảnh và tuyến truyền cho cuộc tiếp xúc với cử tri.
 - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị các điều kiện để cuộc tiếp xúc cử tri đạt kết quả.

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH THÁI BÌNH

Thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021, trong những tuần đầu tháng 9, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ tại các xã, thị trấn của huyện Quỳnh Phụ đã thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị.

Cuộc diễn tập diễn ra tại các xã: An Mỹ, An Thanh, An Vũ, An Tràng, An Dục, An Lễ, An Vinh, Đông Tiến, Đông Hải và thị trấn An Bài, vận hành theo cơ chế đảng ủy lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự và công an xã làm tham mưu, là lực lượng nòng cốt trong triển khai, xử lý tình huống và hiệp đồng tác chiến, gồm 3 giai đoạn, 9 vấn đề huấn luyện. Giai đoạn 1, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên cao, thông qua kế hoạch A2; thực binh trình đội dân quân cơ động phối hợp với lực lượng công an xã đánh chiếm lại mục tiêu, giải thoát con tin, ổn định tình hình an ninh trật tự. Giai đoạn 2, chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên toàn bộ, thông qua kế hoạch phòng không nhân dân. Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ.

Thiếu tá Nguyễn Duy Mạnh, Trợ lý tác chiến Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ cho biết: Trên cơ sở nắm chắc các chỉ thị, ý định diễn tập của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, Ban CHQS huyện ban hành để dẫn hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn các địa phương tổ chức kiện toàn lực lượng, phương tiện, luyện tập phương án, bảo đảm cho cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất.

Ghi nhận từ diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã của huyện Quỳnh Phụ

Điểm khác biệt trong diễn tập năm nay là các xã, thị trấn diễn tập độc lập, qua đó giúp huy động được đông đảo các lực lượng tại địa phương cùng tham gia; góp phần nâng cao nhận thức và năng lực điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác xây dựng khu vực phòng thủ, chủ động, sẵn sàng trong các trạng thái quốc phòng, an ninh. Vũ khí, trang bị trong diễn tập được đổi mới, tạo hiệu ứng sát với thực tế chiến đấu. Ông Trương Văn Công Võ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã An Vũ chia sẻ: Để thực hiện tốt phần thực binh, từ hơn 1 tháng trước, lực lượng tham gia luyện tập, thực hành

các bước chiến đấu theo đúng trình tự, có sự hiệp đồng chặt chẽ, các động tác của từng cá nhân cũng như của các bộ phận đều thuần thục, xử lý tình huống linh hoạt, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo từng vị trí đảm nhiệm. Vừa luyện tập vừa tham gia các nhiệm vụ khác của địa phương tuy có vất vả song nhân em đều cố gắng, quyết tâm cao, góp phần vào thành công của cuộc diễn tập.

Ông Nguyễn Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND thị trấn An Bài cho biết: Thị trấn đã quán triệt nhiệm vụ diễn tập tới cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị như

xây dựng kế hoạch, chương trình và các văn kiện diễn tập. Tổ chức xây dựng lực lượng bảo đảm cơ sở vật chất và thực hiện huấn luyện nội dung thực binh. Ban Chỉ đạo diễn tập thị trấn đã điều hành khung diễn tập theo đúng nội dung, thời gian, các cuộc họp, hội nghị diễn ra đúng trình tự, sát với từng giai đoạn. Các vai tập điều hành các cuộc họp với những nội dung sát tình hình thực tế, xử lý linh hoạt các tình huống. Nhiều đồng chí đã thể hiện được vai trò tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp lãnh đạo đối với từng nhiệm vụ trong từng giai đoạn, qua đó phát huy mối quan hệ hiệp đồng giữa các lực lượng

cùng với các ban, ngành, đoàn thể, nâng cao nhận thức về quốc phòng, an ninh cho cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân.

Cuộc diễn tập đã đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Trong diễn tập đã vận dụng nhuần nhuyễn nội dung phối hợp hiệp đồng tác chiến của các lực lượng về các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và thực hiện hành tác chiến. Vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện rõ trong việc nhận định, đánh giá tình hình, ra nghị quyết, chủ trương, biện pháp đúng đắn, sáng tạo, sát thực tiễn. Công tác tổ chức, điều hành từng nội dung đúng trình tự, khoa học, sát với điều kiện thực tế, phù hợp với điều kiện tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Thông qua diễn tập đã khẳng định rõ trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ và chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương.

Trung tá Lê Anh Sơn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ cho biết: Thông qua diễn tập, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang các xã, thị trấn tiếp tục rút kinh nghiệm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn địa phương. Huyện sẽ tiếp tục bổ sung các kế hoạch tác chiến, huy động hiệu quả các nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp, vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự các cấp trong tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng khu vực phòng thủ; từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

TRINH CƯỜNG



Thực binh đánh chiếm lại mục tiêu, giải thoát con tin tại cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã An Vũ (Quỳnh Phụ).